

UBND TỈNH THỪA THIÊN HUẾ
BAN QLDA ĐẦU TƯ XÂY DỰNG
VÀ PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ

Số: 35/BĐTPT- DAHT

V/v phúc đáp Văn bản số 83/Tr-ĐT ngày 28/12/2022 và khắc phục lỗi lõm mặt đường tuyến đường số 4 Gói thầu số 13 thuộc dự án HTKT khu TĐ5 thuộc khu B-An Vân Dương.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Thừa Thiên Huế, ngày 09 tháng 01 năm 2023

Kính gửi: Công ty TNHH MTV Xây lắp TM và DV KT Đại Thành.

Ngày 29/12/2022, Ban QLDA đầu tư xây dựng và Phát triển đô thị tỉnh (Ban QLDA) nhận được Văn bản số 83/Tr-ĐT ngày 28/12/2022 của Công ty TNHH MTV Xây lắp TM và DV KT Đại Thành (Công ty) về việc phúc đáp Văn bản số 891/BĐTPT-DAHT ngày 22/12/2022 và các Văn bản trước đây của Công ty. Về các vấn đề này, sau khi xem xét Ban QLDA có ý kiến như sau:

1. Về việc triển khai thi công trên công trường: Trong thời gian qua, Ban QLDA đã nhiều lần nhắc nhở nhà thầu thực hiện trong điều kiện thời tiết thuận lợi, tuy nhiên, nhà thầu vẫn không tập trung nhân lực và thiết bị để thi công. Hiện nay, tuyến đường số 4 đã hư hỏng nặng (lỗi, lõm mặt đường) gây mất an toàn cho người tham gia giao thông. Vì vậy Ban QLDA yêu cầu nhà thầu khắc phục hết các vị trí lỗi lõm, lu lèn gập tuyến đường số 4, bố trí cảnh báo, hướng dẫn giao thông, che đậy các hố ga, hố thăm chưa đậy nắp trong phạm vi dự án tránh trường hợp xảy ra sự cố đáng tiếc đặc biệt trong dịp Tết Nguyên đán sắp đến và hoàn thành trước ngày 14/01/2023. Trường hợp nhà thầu không tổ chức sửa chữa, khắc phục và bố trí cảnh báo, hướng dẫn giao thông dẫn đến tai nạn đáng tiếc xảy ra thì nhà thầu phải chịu hoàn toàn trách nhiệm.

2. Về đơn giá hạng mục rải thảm mặt đường bê tông nhựa: Trên cơ sở kết quả thí nghiệm của Công ty CP đầu tư xây dựng SDC, đề nghị nhà thầu tiến hành các thủ tục để thảm bê tông nhựa ngay sau khi điều kiện thời tiết đảm bảo. Ban QLDA sẽ xác định lại đơn giá phù hợp với hợp đồng đã ký và các quy định về quản lý chi phí làm cơ sở thanh toán trong quá trình quyết toán gói thầu.

3. Về công tác bàn giao đưa vào sử dụng các hạng mục đã thi công: Việc này Ban QLDA đã trả lời nhà thầu. Tuy nhiên, Ban QLDA xin trả lời lại như sau: Sau khi hoàn thành công tác thảm bê tông nhựa và một số công việc khác yêu cầu nhà thầu chuẩn bị các hồ sơ liên quan để Chủ đầu tư mời Chi cục Giám định xây dựng kiểm tra theo đúng quy định, trên cơ sở đó Ban QLDA sẽ tiếp nhận vận hành khai thác các hạng mục mà nhà thầu đã thi công.

Tóm lại, mọi vướng mắc của nhà thầu đều đã được Ban QLDA trả lời thỏa đáng và có hướng dẫn cụ thể, chi tiết để nhà thầu đủ cơ sở thi công. Việc nhà thầu liên tục có Văn bản phản hồi, ra điều kiện thể hiện nhà thầu thiếu hợp tác, không muốn thi công cố ý kéo dài thời gian thực hiện dự án làm ảnh hưởng đến tiến độ dự án của Chủ đầu tư trong việc thực hiện theo chỉ đạo của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế.

Vì vậy, một lần nữa Ban QLDA yêu cầu nhà thầu tập trung nhân lực, máy móc thi công dứt điểm đối với phần diện tích đã giải phóng mặt bằng, góp phần nâng cao uy tín của nhà thầu trong hoạt động đầu tư xây dựng trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế.

Ban QLDA thông báo và đề nghị đơn vị thi công nghiêm túc triển khai thực hiện.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lãnh đạo Ban (để b/c);
- Lưu: Phòng QLDA HT, VT.

**KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC**

Đặng Quang Ngọc